
sþ. 269. Fyrirspurn [148. mál]
til forsætisráðherra um launakjör alþingismanna.

Frá Hannibal Valdimarssyni.

a. Hvað hyggst ríkisstjórnin fyrir um lagfæringu á launakjörum alþingismanna
á yfirstandandi þingi?

b. Hvaða upplýsinga hefur skrifstofa Alþingis aflað sér, vegna undirbúnings
málsins, um launakjör og fríðindi þingmanna Í nágrannalöndunum, og gefa
þær upplýsingar vísbendingu um, hvort ástæða sé til leiðréttingar á þing-
fararkaupi alþingismanna?


